



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ส/๖๖๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือ
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๕๐'๒๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๕๔๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายประชุมฯ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรายประชุมได้ที่ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๐๑๑



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน การประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุม หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือ ข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการ ของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษ มั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</p> <p>๑. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ บริษัท Nestle พาดพิงประเทศไทยใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง</p> <p>- สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ชี้แจงต่อสื่อว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าก่อนที่ประเทศไทยจะมีมาตรการแก้ปัญหา โดยได้ชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาแก่ภาคส่วนต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาและประสานกับสื่อที่จัดรายงานดังกล่าวแล้ว</p> <p>- หนังสือพิมพ์ New York Times ได้ลงบทความของเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้ชี้แจงถึงภาพรวม/แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งกำลังฟื้นตัวโดยพิจารณาจากดัชนีผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งมาจากมาตรการต่าง ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อตอบโต้บทความของนาย Thomas Fuller ที่โจมตีว่าเศรษฐกิจของไทยกำลังล่มสลาย</p> <p>๑.๒ เศรษฐกิจไทยขาดเสถียรภาพ สำนักข่าวบลูมเบิร์กประเมินเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๙ มีแนวโน้มดีขึ้น ยกเว้นไทยเพราะมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องขาดเสถียรภาพทางการเมือง โดยรัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นทุกรูปแบบ</p> <p>๑.๓ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๑ ที่ประเทศฝรั่งเศส COP21 ผู้นำจาก ๑๙๕ ประเทศ สามารถบรรลุข้อตกลงให้มีการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน ๒ องศาเซลเซียส โดยให้กลุ่มประเทศร่ำรวยช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รับมือภาวะโลกร้อนอย่างน้อย ปีละ ๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะเริ่มใช้ปี ๒๕๖๓ และทบทุนเป้าหมายทุก ๕ ปี</p> <p>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ ด้านการเมือง/ความมั่นคง</p> <p>๒.๑ กรณีอุทยานราชภักดิ์ สื่อโซเชียลมีเดียกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้โจมตีการดำเนินคดีผู้เผยแพร่ผังทุจริตอุทยานราชภักดิ์ และวิจารณ์ว่าเป็นการดำเนินคดีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นายสุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทย แสดงความเห็นกรณีนี้ที่รัฐบาลประกาศเอาผิดทางอาญากับผู้ที่กดไลค์ แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อผังทุจริตทางสื่อออนไลน์ว่าเป็นการสร้างควมหวาดกลัวให้คนไทย</p> <p>๒.๒ แนวคิดระบอบาชีพ/รายได้ลงในบัตรประจำตัวประชาชน สื่อโซเชียลมีเดีย ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะระบอบาชีพ/รายได้ลงในบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเจตนาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้มากที่สุด โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ไม่ใช่แสดงบนบัตรประจำตัวประชาชน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ สมาคมคนไทยไร้ที่ทำการ จังหวัดกระบี่ สมาคมคนไทยไร้ที่ทำการ จังหวัดกระบี่ นัดหมายมวลชนเดินเท้าเข้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันหยุดพักอยู่ที่ วัดท่าแหะ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยุติการนำมวลชนเข้ากรุงเทพมหานคร หลังจากนายสุเมธ สุธงศา นายนายกสมาคมฯ ถูกจับกุม รวมไปถึงความไม่พร้อมและสุขภาพของสมาชิก ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ โดยขอกำลังตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัย แต่หากยังมีเหตุกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้าทำร้าย ช่มชู้ ข่มขู่ ขู่ไล่สมาชิก หรือการประชุมไม่มีแนวทางช่วยเหลือที่ชัดเจน แคนนำ จะเคลื่อนไหวต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เป้าหมายหลังจากมีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง คือ ประเทศชาติไม่มีความขัดแย้งอย่างที่ผ่านมา และมีการพัฒนาประเทศโดยผู้ใช้อำนาจต้องดำเนินการตามกรอบและยุทธศาสตร์ของประเทศที่กำหนดไว้</p> <p>๒. การบรรจุข้อมูลอาชีพและรายได้ในบัตรประจำตัวประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้ตรงตามข้อเท็จจริง โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค.</p>
<p>ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการคลองลาดพร้าว</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวราสนา ศิลป์เบญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำ)</p> <p>๑. การบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ กำหนดดำเนินการใน ๙ คลอง ให้คลองลาดพร้าวเป็นโครงการนำร่อง และโครงการในระยะต่อไป คือ คลองประเวศโดยได้กำหนดแนวของคลองเบื้องต้นไว้แล้ว</p> <p>๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปลัดกรุงเทพมหานครได้เชิญผู้อำนวยการเขตที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ (ลาดพร้าว วังทองหลาง บางเขน ห้วยขวาง จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม) โดยสั่งการให้ทุกเขตเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การดำเนินงานโครงการคลองลาดพร้าว ให้กรุงเทพมหานครเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. ให้กรุงเทพมหานครศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียทั้งระบบตามโครงการคลองแสนแสบให้ใสสะอาดภายใน ๒ ปี โดยนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p>	<p>กทม.</p> <p>สนผ.สป./กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ของสวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายอภิรัฐ ตราดุษฎี รองผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม)</p> <p>การดำเนินงานของสวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๓ หลัง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๒. การก่อสร้างเส้นทางจักรยานใหม่ ระยะทางรวมประมาณ ๓.๖ กิโลเมตรงบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๑.๓ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ก่อสร้างทางจักรยานแอสฟัลท์กว้าง ๓ เมตร ๒.๒ ก่อสร้างทางจักรยานริมเขื่อนเดิม ๒.๓ ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางจักรยานและทางเดิน-วิ่ง ๒.๔ ปรับปรุงสะพาน จำนวน ๓ แห่ง และก่อสร้างใหม่จำนวน ๒ แห่ง ๒.๕ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม <p>ขณะนี้ได้ประกาศ TOR แล้ว คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานใหม่โดยให้อยู่ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการตามระเบียบฯ และกฎหมาย</p>	<p>กทม.</p>
<p>การลงระวางแผนที่ที่ดินของรัฐ โดยใช้มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map)</p>	<p>กรมที่ดิน (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ)</p> <p>เนื่องจากแต่ละหน่วยงานของรัฐมีแผนที่ซึ่งได้ประกาศใช้ตามกฎหมายมีการกำหนดรูปแบบและมาตราส่วนที่แตกต่างกัน ทำให้มีปัญหาการทับซ้อนของแผนที่ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานของรัฐที่มีการใช้แผนที่ โดยให้ใช้มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ พร้อมทั้งกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี (ภายในกันยายน ๒๕๕๙)</p> <p>มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ ๒. ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ๕ คณะ คือ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่ฯ ระดับภาค ๒.๒ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่ฯ ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และปลัดจังหวัดเป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) กำหนด และนำเสนอผ่านคณะอนุกรรมการฯ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ส่งข้อมูลเอกสารหรือมาให้ข้อเท็จจริง</p> <p>- อำนวยความสะดวก กำกับดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐหรือคณะทำงานของจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>- ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ</p> <p>- ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑:๔๐๐๐ (One Map) มอบหมาย</p> <p>๒.๓ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่ กรุงเทพมหานคร มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และผู้อำนวยการกองสำรวจและแผนที่ที่ดินเป็นเลขานุการ</p> <p>๒.๔ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตของรัฐ มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map)</p> <p>๒.๕ คณะอนุกรรมการเทคนิค</p> <p>๓. กรอบระยะเวลาดำเนินงาน</p> <p>๓.๑ ขึ้นเตรียมการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓.๒ ขึ้นดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๓.๓ ขึ้นสรุปผล เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>๓.๔ ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙</p> <p>๓.๕ การแก้ไขกฎหมายและติดตามผล ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>๔. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับปรุงแนวเขตแผนที่</p> <p>๔.๑ ป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย</p> <p>๔.๒ ป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตอุทยานฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามกฎหมาย</p> <p>๔.๓ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ นอกเขตป่าสงวนฯ ทับซ้อนเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>๔.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ทับซ้อนกับป่าชายเลน ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรณีแนวเขตป่าชายเลนที่อยู่นอกแนวเขตพื้นที่ป่าใช้แนวเขตป่าชายเลน</p> <p>๔.๕ ป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบป่าสงวนแห่งชาติให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งพื้นที่ที่กันคืน ทั้งนี้ ให้นำแนวเขตที่ได้ข้อยุติจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัดและกระทรวงมาประกอบการพิจารณาด้วย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๖ กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก่อนการกำหนดให้เป็นเขตอุทยานฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>๔.๗ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายบังคับก่อนการกำหนด แนวเขตป่าไม้ ให้ใช้เขตนิคมสร้างตนเองหรือเขตนิคมสหกรณ์ที่ไม่มีสภาพป่า นอกจากนี้ให้ใช้ผลการอ่าน แปล จากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.๘ กรณีแนวเขตนิคมสร้างตนเองและสหกรณ์ทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดินให้ยึดตามแนวเขตที่ประกาศเป็นกฎหมายก่อน</p> <p>๔.๙ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ คาบเกี่ยวหรือมีเจตนาให้มีแนวเขตเดียวกันให้ใช้แนวเขตที่ราชพัสดุ</p> <p>๔.๑๐ พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ที่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้ใช้แนวเขต น.ส.ล. ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า</p> <p>๔.๑๑ แนวเขตที่ดินของรัฐ ที่ใช้แนวธรรมชาติ หรือแนวเขตตามสิ่งก่อสร้าง ให้ใช้แนวธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏลดทอนในแผนที่ภาพถ่ายปีที่กำหนด แนวเขต หรือภาพถ่ายฯ ครั้งแรกภายหลังจากการกำหนดแนวเขต</p> <p>๔.๑๒ กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติ ให้สรุปรายละเอียดเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปเรื่องและส่งให้คณะกรรมการระดับภาคพิจารณา</p> <p>๔.๑๓ ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลระวาง แผนที่ของกรมที่ดินที่มีการรับรองแนวเขตป่าไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับใช้ในการดำเนินการภายหลัง</p> <p>๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕ กระทรวง ดังนี้</p> <p>๕.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๕.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๕.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมที่ดิน และกรมการปกครอง และเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย</p> <p>๕.๔ กระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมธนารักษ์</p> <p>๕.๕ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> <p>๖. แผนการดำเนินงาน</p> <p>๖.๑ การฝึกอบรม กำหนดผู้เข้าอบรมจังหวัดละ ๓ คน (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑ คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ คน และผู้ว่าราชการจังหวัดเลือก ๑ คน) กำหนดจัดอบรมกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๘</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๖.๒ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำหนดการประชุมภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙</p> <p>๖.๓ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่ฯ ระดับจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่อบรมเทคนิคส์ปดาห์ที่ ๔ ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - รายงานผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน - ประสานขอความร่วมมืออนุกรรมการฯ ระดับภาคเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๕๙ - ประสานขอความร่วมมืออนุกรรมการฯ เทคนิค เดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๕๙ - ประสานขอความร่วมมืออนุกรรมการฯ ชับเคลื่อนเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๕๙ - สรุปและรายงานผลให้อนุกรรมการฯ ระดับภาค และอนุกรรมการฯ ชับเคลื่อน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ <p>กรมที่ดิน (นายอภิรักษ์ ซื่อธานวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินการระวางที่ดิน คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้มีมาตรการว่าก่อนจะออกเอกสารสิทธิที่ดินต้องส่งให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่พิจารณา ก่อน โดยจะเพิ่มภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการด้วย ๒. จากการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมที่ดินได้แจ้งที่ประชุมว่าการระวางเขตที่ดินต้องไม่กระทบสิทธิของประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย <p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)</p> <p>ปัญหาที่สำคัญ คือ บุคคลที่มีอำนาจในการชี้ระวางแนวเขต ซึ่งต้องกำหนดระดับผู้มีอำนาจในการชี้แนวเขตทั้งของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การออกเอกสารสิทธิต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าปล่อยให้มีความช่องว่างในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ หากเอกสารสิทธิไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องหาข้อยุติและเพิกถอน ๒. มอบหมายกรมที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการและข้อตกลงแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) พร้อมทั้งสรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบหมายกรมที่ดินดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สรุปข้อเท็จจริงว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ได้ อย่างไร และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 	<p>ทต.</p> <p>ทต.</p> <p>ทต.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเดินสำรวจเพื่อระวางที่ดินให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการออกเอกสารสิทธิที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง</p>	
<p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติแล้ว ๑๐๒,๙๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๘๘๐.๗๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๗๓.๕๕๘ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๗๘.๙๑๒ ล้านบาท <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้) จำนวน ๓,๘๒๗ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๙๖๘ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๑๐.๗๐๓ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๔.๒๔๗ ล้านบาท <p>๓. มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ (งบสนับสนุนเครื่องจักร) ดำเนินการใน ๒๑ จังหวัด จำนวน ๔๒๑ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔.๕๐๕ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๘๓ ล้านบาท <p>๔. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๓๘.๑๘๙ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรจำนวน ๔,๔๖๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๕๐.๗๖๖ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๒๓๐.๖๕๕ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๔.๖๖๒ ล้านบาท <p>๕. โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔) มีผลดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๕.๑ กรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย จังหวัดส่งโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วิเคราะห์โครงการจำนวน ๒๐ จังหวัด ๑๕๙ โครงการ งบประมาณ ๑๕๓.๐๑๗ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๕.๒ กรณีด้านการเกษตรอื่นๆ/อาชีพนอกภาคการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดส่งโครงการ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - หมู่บ้าน/ชุมชนเริ่มดำเนินการ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. ให้ศูนย์ดำรงธรรมประสานการช่วยเหลือประชาชน กรณีการให้สินเชื่อใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แต่ธนาคารได้แจ้งว่าต้องชำระหนี้เดิมก่อนซึ่งข้อมูลไม่ตรงกัน</p> <p>๒. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้จังหวัดกำกับดูแลและติดตามผลดำเนินงาน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔) ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม เนื่องจากจังหวัดเป็นผู้เสนอโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณ และดำเนินการเอง</p> <p>๒. ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำโดยให้สามารถปล่อยน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งให้การประสานครหลวงและการประสานภูมิภาคติดตามเผื่อระวังไม่ให้เกิดปัญหาขาดต้นทุนน้ำดิบ</p>	<p>สตร.สป.</p> <p>จังหวัดที่ได้รับจัดสรร</p> <p>จังหวัดที่ได้รับจัดสรร</p> <p>กปน./กปภ.</p>
<p>ความก้าวหน้าของ ผังเมืองรวมจังหวัด</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>การประกาศผังเมืองรวมจังหวัด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ</p> <p>๑. ประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้แล้ว ๒๘ จังหวัด</p> <p>๒. เตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวง ๑๐ จังหวัด จังหวัดกระบี่ พังงา พัทลุง ชุมพร และแม่ฮ่องสอน ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการจัดทำผัง ๓๕ จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดขอนแก่น นครพนม ลำพูน มหาสารคาม หนองคาย และอำนาจเจริญ ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ - ๒๙ จังหวัดที่เหลือได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 	
<p>OTOP CITY 2015</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>๑. ชื่องาน “OTOP NEXT V.2.0 ทศวรรษใหม่ ภูมิปัญญาไทย ที่ไม่หยุดยั้ง” เนื่องจากครบรอบ ๑๐ ปี แล้ว ปีนี้เป็นปีที่ ๑๑ ขึ้นทศวรรษใหม่ และภูมิปัญญาไทยไม่หยุดยั้ง ซึ่งก็ตรงกับคำว่า NEXT</p> <p>๒. เป้าหมายของงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ ความแปลกใหม่นำเสนอภาพลักษณ์ของงานที่แตกต่างไปจากเดิม ๒.๒ เพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจฐานราก (เป้าหมายยอดขายวันละ ๑๐๐ ล้านบาท) โดยมีการเปิดการขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการจัดงาน 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐาน OTOP สู่สากล</p> <p>๓. ภาพรวมการจัดงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑ OTOP ๓ – ๕ ดาว จำนวน ๑,๘๘๑ บูท</p> <p>๓.๒ OTOP ชวนชิม จำนวน ๒๐๐ บูท</p> <p>๓.๓ OTOP TOP TEN พื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร</p> <p>๓.๔ OTOP NEXT พื้นที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</p> <p>๓.๕ OTOP Masterpieces พื้นที่ ๔๐๐ ตารางเมตร</p> <p>๔. กิจกรรมภายในงาน OTOP CITY 2015</p> <p>๔.๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่งานฝีมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และความเป็นมาของ OTOP</p> <p>๔.๒ OTOP Classic จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ๓ – ๕ ดาว จำนวน ๑,๘๘๑ บูท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๑๒๖ บูท</p> <p>๔.๓ OTOP NEXT เป็นการแสดงผลงานการก้าวสู่ออนาคตของ OTOP เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - Young OTOP : เยาวชนที่ร่วมสืบสาน OTOP จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ - หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : ๕ หมู่บ้าน - หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน นำเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนา OTOP ในอนาคต - Green OTOP และ OTOP Organic - E-Commerce / TV Chanel : ช่องทางการตลาดใหม่ <p>๔.๔ OTOP ชวนชิม จำหน่ายอาหารอร่อยจากทั่วประเทศ ๒๐๐ บูท</p> <p>๔.๕ Hi – Light จัดแสดง OTOP Masterpiece (ขึ้นเดียวในโลก) เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีความแปลกใหม่ วิจิตรงดงาม และมีราคาสูง และจัดแสดง OTOP TOP TEN ๕ ประเภท รวม ๕๐ ผลิตภัณฑ์ รวมถึง OTOP ที่ชนะการประกวดระดับภาค</p> <p>๔.๖ กิจกรรมส่งเสริมการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Commerce ซื้อสินค้าที่ชนะการประกวดระดับภาคและสินค้า OTOP TOP TEN - TV Chanel - แจกทองทุกชั่วโมง ทุกวัน รวม ๘๐ เส้น และวันสุดท้ายแจกรถยนต์ <p>๔.๗ กิจกรรมประกวด</p> <p>๔.๘ กิจกรรมบริการ เช่น บริการไปรษณีย์ สถาบันทางการเงิน ระบบการค้นหาค่าแห่ง ผังโซน ผังงานรวม ด้วยอุปกรณ์ Tablet หรือ Smartphone ท่อของขวัญและกระเช้าปีใหม่ เป็นต้น</p> <p>๔.๙ พื้นที่ให้หน่วยงานภาคี ๗ หน่วยงาน ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า</p> <p>๕. ผลการเตรียมงาน OTOP CITY 2015</p> <p>๕.๑ ประหยัดงบประมาณได้ ๑๒.๖ ล้านบาท (งบประมาณ ๘๕ ล้านบาท)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเช่าพื้นที่ดำเนินงาน ประหยัดงบประมาณ ๗.๖ ล้านบาท 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- การบริหารจัดการ ประหยัดงบประมาณ ๒.๔ ล้านบาท</p> <p>- โครงสร้างงาน ประหยัดงบประมาณ ๒.๖ ล้านบาท</p> <p>๕.๒ จัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงาน ๘ หน่วยงาน พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร</p> <p>๕.๓ คัดกลุ่มจำหน่ายสินค้าจาก ๗๖ จังหวัด พร้อมสินค้าเพื่อจำหน่ายรวม ๒,๕๐๐ ราย</p> <p>๖. Timeline การประชาสัมพันธ์ OTOP CITY 2015</p> <p>- วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แลงข่าว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เตรียมจัดงาน</p> <p>- วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่แก่คณะรัฐมนตรี</p> <p>- วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดงาน เวลา ๑๓.๓๐ น. กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน</p> <p>- วันที่ ๒๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการจัดงาน</p>	
ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสถิตย์ วิฑูรย์)</p> <p>มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการส่งโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน ให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดหมวดหมู่เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒. โครงการหรือกิจกรรมลดค่าครองชีพและรายจ่าย ๓. โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ ๔. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ และนวัตกรรม <p>กระทรวงมหาดไทยมีโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นของขวัญปีใหม่ทั้งหมด ๑๖ โครงการ โดยได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมแผนการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป</p>	ทุกหน่วยงาน
การแถลงผลงานของรัฐบาล ปี ๒๕๕๘	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสถิตย์ วิฑูรย์)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดการแถลงผลงาน <ul style="list-style-type: none"> - นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานนิทรรศการผลงานของรัฐบาล ปี ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกสันติไมตรีหลังนอก เวลา ๐๘.๒๐ น. - นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๑ ปี เวลา ๐๙.๐๐ น. - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลงานของกลุ่มงานความมั่นคง ใช้เวลา ๒๐ นาที และรับชมวีดิทัศน์ ๑๕ นาที หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลงานของกระทรวงมหาดไทยพร้อมฉายภาพผลงาน ๑๐ นาที 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ข้อเสนอแนะของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการแถลงผลงานของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>๒.๑ การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย</p> <p>๒.๒ การดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๓ การบริหารงานการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นแนวทางเดียวกับรัฐบาล</p> <p>๒.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.๕ เตรียมข้อมูลประเด็นถามตอบผู้สื่อข่าว โดยให้กระทรวงมหาดไทย ส่งประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถามให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้รวบรวม</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถามในการแถลงผลงานของรัฐบาล โดยให้ส่ง ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถามในการแถลงผลงานของรัฐบาลให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ในประเด็น ดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงานซึ่งเป็นที่สนใจของสังคม</p> <p>๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่มีการร้องเรียน</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเรื่องที่เป็นปัญหาและปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว</p> <p>๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทยหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปประจำที่สถานที่แถลงผลงานในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ สนพ.สป./สน.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ สนพ.สป./สน.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>การจัดพิธีสมโภช พระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถคันธารราช อนุสรณ์ในพระบรม ราชาธิปไตย</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑. ความเป็นมา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีต เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปสูง ๓๒ เมตร (อาคารแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการของมนุษย์) เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวม ความเคารพสักการะบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่งและเป็นอนุสรณ์ แต่พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถคันธารราชอนุสรณ์ไว้ในพระบรมราชาธิปไตย โดยประดิษฐาน ณ ลาน ประทักษิณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหาญ จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>๒. ความหมาย มีความหมาย ๓ ประการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลก</p> <p>๒.๒ เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ ๓ โลก คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และ ยมโลก</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน</p> <p>๓. กำหนดการพิธีสมโภช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีสมโภชฯ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหาญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมด้วย เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีดำริให้ทุกจังหวัดมีองค์จำลองพระพุทธรูปเมตตาประเทศไทย ไตรโลกนาคันธาราฐอนุสรณ์ไว้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด</p>	
<p>การตรวจติดตามการปฏิบัติกรตามนโยบายรัฐบาล (จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และชัยนาท)</p>	<p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และชัยนาท ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดจุดตรวจราชการ ๓ จุด ดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ อำเภอยะหาญ จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจราชการโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลให้แก่กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย และโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล</p> <p>จุดที่ ๒ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจราชการโครงการปลูกข้าวเพื่อการบริโภค กลุ่มเกษตรกรอาชีพทำนา หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามล้ม ในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ รถบรรทุก ๖ ล้อ เครื่องอัดฟาง งบประมาณ ๓,๕๖๖,๐๐๐ บาท การจัดสร้างโรงเรือนเก็บฟาง งบประมาณ ๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท โครงการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี และอบรมความรู้การถักเชือกถัก</p> <p>จุดที่ ๓ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพร่วม ตรวจราชการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้ง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประสานจังหวัดสงขลาและ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดการตรวจราชการ โดยให้มีการประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด ๒. จัดทำรายละเอียดโครงการ Rubber City ที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดเชิญไปเปิดโครงการ ๓. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการลงพื้นที่ดูการทำงานของทีมประเทศไทยประจำตำบล กำหนดตรวจราชการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 	<p>ปก.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลประชาชน	<p>กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิตชนกนารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน)</p> <p>๑. แนวคิดการจัดทำฐานข้อมูลประชาชน มอบหมายให้สำนักทะเบียนกลางเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามที่ส่วนราชการร้องขอ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการประชาชน เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร โดยกำหนดสิทธิของผู้ที่จะสามารถดูข้อมูลได้ คือ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกฎหมาย</p> <p>๒. ฐานข้อมูลอาชีพและรายได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เลขานุการคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่คาดว่าจะมีข้อมูลอาชีพและรายได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมบัญชีกลาง ๑,๒๙๒,๒๓๙ ราย - กรมส่งเสริมการเกษตร ๕,๖๔๑,๓๖๘ ราย - กรมการพัฒนาชุมชน ๑๒,๙๕๓,๓๕๗ ราย - สำนักงานประกันสังคม ๑๐,๓๘๙,๗๗๙ ราย - กรมปศุสัตว์ ๒๙,๕๐๓,๐๒๓ ราย - กรมสรรพากร ๑๐,๒๔๔,๔๙๑ ราย <p>รวมข้อมูลทั้งหมด ๔๓,๑๕๐,๐๘๙ ราย แต่ใช้ได้จริงเพียง ๑๖,๐๕๙,๔๗๑ ราย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. จัดทำข้อมูลพร้อมทั้งรูปแบบการนำเสนอ (Presentation) เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน</p> <p>๒. ข้อมูลฐานรายได้ประชาชน ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ จัดทำ Timeline ระยะเวลาการดำเนินงาน ๒.๒ พิจารณาข้อมูลรายได้ประชาชนจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น โดยเสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและหน่วยงานที่เพิ่มเติมในรูปแบบรายบุคคลและครัวเรือน 	<p>ปค.</p> <p>ปค.</p>
<p>ผลการจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสถิตย์ วิฑูรย์)</p> <p>ผลการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”ในสวนภูมิภาค	<p>๑. ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจริง ๕๓๐,๑๖๓ คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้ปั่นจักรยาน ๓๘๙,๑๗๑ คน รวม ๙๑๙,๓๓๔ คน</p> <p>๒. เกิดอุบัติเหตุ ๑๓๐ ครั้ง บาดเจ็บเล็กน้อย ๑๗๒ คน บาดเจ็บรุนแรง ๑๗ คน เสียชีวิต ๒ คน และป่วยระหว่างกิจกรรม ๖๑ ราย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้กระทรวงมหาดไทยดูแลให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ</p>	กก.สป.
เรื่องอื่น ๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้เตรียมข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรและนำเข้าสู่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ในครั้งต่อไป</p> <p>๒. ให้นำเสนอการจัดทำผังเมืองต่าง ๆ ขั้นตอนการบังคับใช้ การใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ และการขออุทธรณ์ของประชาชน ฯลฯ โดยให้มีรูปแบบการนำเสนอที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ</p>	<p>ปก.</p> <p>ยผ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.